



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานการประชุมและพิธีการ โทร. ๔๐๖๗

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๑/งปพ. ๗๒๕ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร.

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอได้โปรด ทราบและดำเนินการ ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ ๕.๒๑

ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอหารือสถานภาพของผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติกำหนดแนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายปฏิบัติการ โดยผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องมีระยะเวลาคงเหลือในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรวมค่าแห่งไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ

มอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศให้ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทราบต่อไป เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.ร.) วาระที่ ๕.๒๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการ จึงอนุมัติให้นำมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ก.บ.ม.ร.) เพื่อนำไปดำเนินการ โดยรับรองมติวาระที่ ๕.๒๑ ในการประชุมครั้งนี้

(นางสาวอติญา แต่งโสภา)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการ ก.บ.ม.ร.

หมายเหตุ ต้นฉบับจัดเก็บที่งานการประชุมและพิธีการ ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวน

ให้ส่งต้นฉบับให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่/ กองกิจการนักศึกษา

() ได้ส่งเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว

(✓) ได้ส่งสำเนาเรื่องเดิมมาพร้อมแล้ว

() ไม่มีต้นเรื่อง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๓๑๐ ๘๖๕๖
ที่ อว ๐๖๐๑.๒๔/ ๗๕๕๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขอรื้อสถานภาพของผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยนั้น เพื่อให้เป็น
แนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย
สายวิชาการและสายปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอรื้อสถานภาพของผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจะต้องมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคงเหลือปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามระยะเวลาแห่งสัญญาจ้างในรอบ
การประเมินและก่อนเกษียณอายุราชการจะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคงเหลือปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามระยะเวลาแห่งสัญญาจ้างในรอบการประเมิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอในที่ประชุม ก.บ.ม.ร. พิจารณา
หาข้อสรุปต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา